

## Đọc sách cùng con, ngập tràn hạnh phúc

Sách là kho tàng tri thức vô giá của nhân loại. Đọc sách vẫn luôn là một thói quen bổ ích được nhiều người yêu thích; bên cạnh việc cung cấp tri thức, đọc sách còn mang lại nhiều lợi ích hơn thế. Sách giúp nâng cao sự tập trung, tăng cường kỹ năng tư duy, phân tích, mở rộng vốn từ, cải thiện trí nhớ. Qua những trang sách, con người ta còn điều chỉnh được cảm xúc và hoàn thiện nhân cách của bản thân. Đọc sách cũng là một hình thức thư giãn, làm chúng ta thoải mái tinh thần. Có lẽ vì vậy mà nhiều bậc cha mẹ trên khắp các quốc gia và ở Việt Nam đã và đang chú trọng đến việc đọc sách cùng con trẻ.



Giữa thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì việc cha mẹ dành thời gian đọc sách cùng con không chỉ giúp con cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo, rèn luyện khả năng tập trung... mà



còn là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình. Mỗi cuốn sách là một kho tàng kiến thức, giúp trẻ hiểu biết hơn và dễ dàng thích nghi với cuộc sống. Đọc sách cùng con không chỉ là một hoạt động tập thể được yêu thích trong nhiều gia đình mà nó còn là một trong những hoạt động dưỡng dục quan trọng nhất mà cha mẹ có thể tham gia cùng con. Việc cha mẹ dành thời gian đọc sách cùng con để khơi gợi niềm đam mê và thích thú cho con là rất quan trọng. Nhờ đó, cha mẹ có thể tạo mối gắn kết sâu sắc của gia đình mình, tạo niềm vui, hạnh phúc trong một xã hội bận rộn, tràn ngập công nghệ hiện đại như ngày nay.

Năm học 2023-2024, hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4, Thư viện trường Tiểu học Ái Mộ A đã phát động phong trào “**Cha mẹ đọc sách cùng con**” tới 100% học sinh toàn trường. Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút được sự quan tâm của các bậc Cha mẹ học sinh cùng đồng hành, tham gia đọc sách, chia sẻ những kiến thức trong sách với con vào những buổi tối, thời gian nghỉ cuối tuần...góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc sách, niềm yêu thích đọc sách cho các con trong tương lai.



Để các con yêu thích sách thì cần thời gian và cả sự kiên nhẫn trên đường dài. Cùng với đó việc lựa chọn những cuốn sách có nội dung chất lượng, đúng độ tuổi và phù hợp với sự phát triển của trẻ cũng giúp các con dễ dàng tiếp nhận và yêu thích cuốn sách hơn. Cha mẹ hãy đan cài vào lòng con tình yêu sách, ham mê việc đọc từ những năm tháng đầu đời. Chúng ta không thể bên cạnh các con suốt đời để chỉ dẫn cho con, thay con chịu đựng những đau đớn do vấp ngã, thất bại nhưng ta có thể trang bị cho con lớp áo giáp cứng chắc, an toàn từ việc ươm mầm thói quen đọc sách cho con. Mọi người sẽ thấy việc đọc này tạo ra phép màu!



Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu, nụ cười rạng rỡ, niềm vui thích, say mê của các con học sinh khi được đọc sách cùng gia đình mình qua những đoạn **Video trên trang Fanpage** nhà trường các bạn nhé. Những khoảnh khắc cha mẹ đọc sách cùng con sẽ trở thành những kí ức đẹp, đáng nhớ trong mỗi gia đình học sinh Tiểu học Ái Mộ A!

*Người viết: Nguyễn Thị Thu Hiền*